



สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน ข่าวสด ผู้จัดการออนไลน์(2ก.ค.59)	<p><b>การสรรหาเลขาฯ สปสช.</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา ตัวแทนกลุ่มพิทักษ์สิทธิพลเมือง ยื่นหนังสือถึง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบการทุจริตในสปสช. และขอให้ไม่เลือกบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสปสช.คนใหม่ ควรมีการชะลอการสรรหาออกไป รวมทั้งขอให้สอบถามไปยังป.ป.ท.เพื่อวางแนวทางป้องกันการทุจริตต่อไปด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ป.ป.ท.ก็ส่งเรื่องไปให้ ป.ป.ช.พิจารณาแล้ว</p>
มติชน บางกอกโพสต์ (3 ก.ค.59)	<p>-เสนอข่าว พญ.เชิดชู อริยศรีวัฒนา กล่าวว่า นพ.ประทีป มีประเด็นเรื่องการบริหารระบบจัดส่งน้ำยาล้างไตให้แก่ผู้ป่วย พบว่า รับผิดชอบการจัดซื้อน้ำยาล้างไตทางช่องท้องจาก อภ. ในรูปเงินสนับสนุนกิจการภาครัฐ จึงอยากให้บอร์ด สปสช. พิจารณาคณะสมบัติดี ๆ</p>
มติชน คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ (4 ก.ค.59)	<p>ด้าน นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ อธิบดีรองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า เรื่องน้ำยาล้างไตที่กล่าวหาว่าตนได้รับส่วนแบ่ง 10% จากอภ. หรือประมาณ 100 กว่าล้านบาทนั้น อภ.ออกหนังสือแจ้งแล้วว่าไม่เคยมีการให้ ตนได้ฟ้องคดีอาญา พญ.เชิดชูกรณีหมิ่นประมาทแล้วที่ศาลจังหวัดนนทบุรี และฟ้องการเผยแพร่ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งศาลนัดไต่สวนวันที่ 29 สิงหาคมนี้</p>
มติชน คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ (4 ก.ค.59)	<p>-เสนอข่าว นพ.ประทีป เปิดแถลงข่าว ชี้แจงว่า ข้อกล่าวหาต่างๆ เป็นเรื่องเดิมเมื่อปี 2558 ซึ่งเคยร้องเรียนบอร์ดสปสช.และนพ.วินัย สวัสดิ์วร เลขธิการ สปสช.ในสมัยนั้น ต่อ ศอตช. ซึ่งจากการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆ ไม่พบการทุจริต เพียงแต่เป็นการใช้เงินไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2545 แต่เมื่อตนมาสมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ก็นำประเด็นเหล่านี้กลับมากล่าวหา โดยอ้างว่าเพราะเคยเป็นรองเลขาธิการ สปสช.น่าจะมีส่วนรู้เห็นและต้องรับผิดชอบด้วย ยืนยันว่า สปสช.ไม่ได้มีการจัดซื้อน้ำยาล้างไตจากบริษัทเอกชน และได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อน้ำยาล้างไตปีละ 30 ล้านบาท จากเงินสนับสนุนกิจการภาครัฐขององค์การเภสัชกรรม (อภ.) เพื่อเป็นส่วนลดตามที่ถูกกล่าวหา ซึ่ง อภ.ก็ทำหนังสือชี้แจงแล้วว่าไม่มีการให้งบดังกล่าวแก่ สปสช. และราคาน้ำยาล้างไตที่ขายให้ สปสช.ก็ต่ำกว่าราคาในท้องตลาด ที่สำคัญที่กล่าวหาว่าตนซื้อผ่านบริษัทเอกชน ไม่เป็นความจริง เพราะซื้อจาก อภ.เท่านั้น</p>
มติชน คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ (4 ก.ค.59)	<p>ส่วนกรณีนายอานนท์ ศักดิ์วีระวิญญ์ เขียนบทความเผยแพร่กล่าวหา ตนในเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่ง ว่า มีการตกแต่งบัญชีเพื่อให้ สปสช.ได้รับประโยชน์ และอ้างว่าตนได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านเงินและบัญชี ซึ่งข้อเท็จจริงคือไม่มีการตกแต่งบัญชีแต่อย่างใด เพราะเป็นการโอนเงินค่าบริการทางสาธารณสุขให้แก่หน่วยบริการหรือโรงพยาบาลเพื่อแก้ไขสภาพคล่อง และมีการหักล้างทางบัญชีเมื่อหน่วยบริการส่งผลงานเข้ามาให้ สปสช. โดยไม่มีการเรียกคืน อีกทั้งไม่ได้รับมอบหมายให้ดูแลด้านการเงินและบัญชีตามที่มีการกล่าวหาแต่อย่างใด</p>
มติชน คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ (4 ก.ค.59)	<p>สำหรับข้อกล่าวหากรณีการฟอกเงินจำนวน 169 ล้านบาท ที่มีการเผยแพร่ในเฟซบุ๊กว่าเป็นเงินที่ สปสช.ส่งให้ สวรส. และมีตนเป็นผู้จัดการโครงการรับเงินด้วย ข้อเท็จจริงคือเป็นโครงการบูรณาการการทำงานร่วมกันของ 3 หน่วยงานตามนโยบายนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น คือ สสส. สวรส. และ สปสช. โดยเงินดังกล่าวเป็นเงินของ สสส.ให้ สวรส.เป็นผู้ดำเนินการแผนงาน เพื่อสนับสนุนงานส่งเสริมป้องกันโรคของ สปสช. โดยตนได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทน สปสช.ไปดำเนินการที่เกี่ยวกับงานของ สปสช. ไม่ได้รับเงินเดือนแต่อย่างใด เพราะถือเป็นหน้าที่ในตำแหน่งอยู่แล้ว</p>
มติชน คมชัดลึก โพสต์ทูเดย์ (3ก.ค.59)	<p>ทั้งนี้ ในการพิจารณาแต่งตั้งเลขาธิการ สปสช.ในวันที่ 4 ก.ค. ตนเองจะทำเอกสารชี้แจงเรื่องที่ถูกร้องเรียนเพิ่มเติมจากการแสดงวิสัยทัศน์ให้แก่ บอร์ด สปสช.ด้วย เพราะอาจมีการตั้งคำถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้น ส่วนจะมีรับรองตนเองเป็นเลขาธิการ สปสช.หรือไม่ขึ้นกับการตัดสินใจของคณะกรรมการ ไม่ขอกล่าวล่วงหน้า</p> <p>-เสนอบทสัมภาษณ์ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กรณีการสรรหาเลขาธิการสปสช. โดยต้องการให้บอร์ดสปสช.มีอัตราน้อยลง มองภาพรวมให้มากขึ้น ไม่มีคนของใคร และประกาศว่าไม่ต้องหวังให้ตนลงคะแนน 2 ครั้ง หากในการสรรหากรรมการให้คะแนนที่เท่ากัน เพราะเป็นเรื่องที่ไม่เคยมี สำหรับเลขาธิการสปสช. ต้องมีเกียรติคนต้องเชื่อถือ มีวิจารณ์ญาณ มีปัญญา มองภาพรวมเห็น แก้ปัญหาประชาชนเป็นหลัก สร้างความโปร่งใสให้เกิดขึ้นสามารถขับเคลื่อนงานได้ ต้องคิด พูด ทำ เก่ง และทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนรวม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด (3 ก.ค.59)</p> <p>มติชน คอลัมน์: แท็งก์ความคิด (3 ก.ค.59)</p> <p>มติชน (3 ก.ค.59)</p>	<p><b>หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.จตุชัย มณีรัตน์ รอง นพ.สสจ.เชียงใหม่ ชี้แจงกรณีที่มีการปล่อยข่าวลือใน จ.เชียงใหม่ ว่ารัฐบาลจะลดการร่วมจ่ายจาก 30 บาท เหลือ 15 บาท ว่า ข่าวลือดังกล่าวไม่เป็นความจริง ได้สั่งการไปยัง สสอ.ทุกอำเภอ ดำเนินการชี้แจงประชาชน ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้ว</p> <p>-กล่าวว่า ได้เห็น สปสช. สำรวจความคิดเห็นประชาชนแล้วปลื้ม เพราะเรื่องของประชาชน ก็ควรจะให้ประชาชนมีส่วนร่วม แบบสำรวจนี้จัดทำโดย “นิด้า” คำถามเกี่ยวกับการรู้หรือไม่รู้ของประชาชน อาทิ ท่านรู้จักสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. หรือไม่ ฯลฯ ผลจากการสำรวจความคิดเห็น จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงองค์กรและวิธีบริหาร ซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นประโยชน์แก่ประชาชน การตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจึงทำให้ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์</p> <p>-เสนอ รายงานพิเศษ <b>จับตาทิศทางการคลัง ระบบสุขภาพบัตรทอง</b> ว่า นายกษามิคำสั่งตั้ง “คณะกรรมการจัดทำแนวทางการระดมทรัพยากรเพื่อความยั่งยืนของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่มี ศ.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เป็นที่ปรึกษา และมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ เป็นประธาน โดยได้นำเสนอผลการศึกษาดังกล่าวต่อ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. และนพ.ปิยะสกลได้ตั้ง “คณะกรรมการเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ที่มี ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานศึกษาต่ออีก</p> <p>จึงเกิดคำถามว่า แล้วสุดท้ายทางออกของระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพควรเป็นอย่างไร</p>
<p>มติชน (3 ก.ค.59)</p>	<p><b>हनุนรพ.สธ.ออกนอกกระบบ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พรเทพ พงศ์ทวิกร ผอ.รพ.บ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) กล่าวถึงข้อเสนอให้รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขออกนอกกระบบ ว่า รพ.บ้านแพ้วออกนอกกระบบปี 2543 มีวัตถุประสงค์เพื่อความคล่องตัวในการบริหาร และให้ผู้ป่วยได้รับบริการที่ดีขึ้น โดยบริหารรูปแบบคณะกรรมการ มีผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผู้แทนชุมชนและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการบริหาร ซึ่งจากความคล่องตัวการบริหารรพ.ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านการเงิน ส่งผลให้ รพ.บ้านแพ้วมีการพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งด้านการบริหารและบริการผู้ป่วยที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>การออกนอกกระบบทำให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขได้ประโยชน์ คือ 1.ช่วยรัฐประหยัดงบประมาณ โดยเฉพาะเงินเดือน 2.ได้รพ.ที่มีประสิทธิภาพการบริหารที่สูงขึ้น โดยกพร.ประเมินว่า การออกนอกกระบบของรพ.บ้านแพ้ว สามารถสร้างประสิทธิผลได้มากกว่าเดิมถึง 10 เท่า และ 3.รพ.ยังคงต้องดำเนินตามนโยบายของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นบริการวัคซีน และการตรวจคัดกรองโรคต่างๆ เช่นเดียวกับ รพ.รัฐในระบบ</p> <p>แต่ไม่ใช่ทุกรพ.จะออกนอกกระบบได้ทั้งหมด ควรดำเนินการเฉพาะรพ.ที่มีความพร้อม ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือแพทย์ และมีบุคลากรรวมถึงผู้บริหารที่มุ่งมั่นและตั้งใจ นอกจากนี้ยังต้องมีชุมชนที่เข้มแข็งและให้การสนับสนุนได้</p>
<p>คมชัดลึก (4 ก.ค.59)</p>	<p><b>วิกฤติ รพ.รัฐ สิ่งที่คนไทยช่วยแก้ไขได้</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงปัญหาของรพ.รัฐ ที่มีความแออัดเนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทั้งคนไทย แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศ และคนไข้จากประเทศเพื่อนบ้าน มีปัญหาด้านงบประมาณ โดยสิ้นไตรมาส 2 ของปีงบประมาณ 2559 นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. บอกว่า รพ.สังกัด สธ.ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินระดับ 7 หรือระดับวิกฤติ ประมาณ 50 แห่ง จาก รพ. 886 แห่ง บุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาลมีชั่วโมงทำงานที่มากเกินไป ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดต่อคนไข้ได้ โดยผลการศึกษาเรื่อง ชั่วโมงการทำงานของแพทย์ใน รพ.สังกัด สธ. ของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค พบว่า แพทย์มีชั่วโมงการปฏิบัติงาน 94 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือมีเวลาพักผ่อนไม่เกิน 40% ของเวลาทั้งหมดใน 1 สัปดาห์ และใช้เวลาไม่เกิน 5 นาที ในการตรวจผู้ป่วยนอก</p> <p>ทางออกกรณีคนไข้ล้น รพ.คือ การจัดตั้ง “เขตบริการสุขภาพ” แบ่งอิงตามเขตตรวจราชการ สธ. 12 เขต ภายใต้นโยบาย “โรงพยาบาลในเขตเดียวกันมีการบริหารทรัพยากรร่วมกัน” แต่แนวทางนี้มีเสียงคัดค้านจากแพทย์บางกลุ่ม กรณีปัญหาทางการเงิน ได้มีการหารือกับ สปสช.เพื่อปรับเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเหมาจ่ายรายหัวใหม่แบบขั้นบันได โดยรพ.ที่มีประชากรรับผิดชอบน้อย จะได้รับงบรายหัวต่อคนต่อปีสูงกว่ารพ.ในเมืองที่มีประชากรมาก จึงต้องจับตาว่า วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 บอร์ด สปสช. จะเลือกเลขาธิการ สปสช.คนใหม่เป็นใคร แต่ที่สำคัญคือ คนไทยมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้ด้วยการดูแลป้องกันสุขภาพ “ลด ละ เลิก” พฤติกรรมเสี่ยงก่อเกิดโรคต่างๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรมประชาสัมพันธ์ สยามรัฐ (4ก.ค.59)	<p><b>ยุทธศาสตร์วัคซีนแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกฯ เปิดเผยหลังประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ว่า การสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ คือระบบสำรองวัคซีนแห่งชาติเพราะไทยและทั่วโลก มีโอกาสเสี่ยงขาดแคลน, สนับสนุนอุตสาหกรรมผลิตวัคซีนในประเทศ ซึ่งขณะนี้ไทยนำเข้าวัคซีนไม่ต่ำกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี แนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งการสร้างความมั่นคงวัคซีนของประเทศสำคัญเช่นเดียวกับการสร้างความมั่นคงทางทหาร ทางพลังงาน</p>
แนวหน้า, สยามรัฐ (3 ก.ค.59)	<p><b>สธ.เร่งทำแผนพัฒนาบัญชียา</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้จัดทำ (ร่าง) นโยบายแห่งชาติด้านยาและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2564 โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ 1.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตยา สมุนไพรและชีววัตถุ เพื่อความมั่นคงทางยาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2.พัฒนาระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงยาจำเป็นของประชาชน 3.พัฒนาระบบกลไกเพื่อให้การใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล 4.พัฒนาระบบควบคุมยาให้มีประสิทธิภาพระดับสากล 5.สร้างเสริมกลไกการประสานงานเชื่อมโยงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาจำเป็นที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง ใช้จ่ายสมเหตุผล ประเทศมีความมั่นคงด้านยาอย่างยั่งยืน</p> <p>โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง การต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้ผลิตยาภาคเอกชน ร่วมกันจัดทำแผนการพัฒนาตามบัญชียาแห่งชาติ ซึ่งหมายถึง ยาราคาแพงที่มีการใช้มาก ยาที่มีศักยภาพส่งออกสร้างรายได้และยาสมุนไพรที่วิจัยพัฒนาในประเทศ และมีมาตรการเร่งด่วนสำหรับยาตามบัญชียาแห่งชาติ ได้แก่ การจัดทำข้อมูลสถานะสิทธิบัตรยา การกำหนดช่องทาง เร่งด่วนขึ้นทะเบียนตำรับยา และการส่งเสริมการผลิตและวิจัยพัฒนายาในประเทศ พร้อมทั้งประกาศนโยบาย “โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้จ่ายอย่างสมเหตุผล” เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นและคุ้มครอง ความปลอดภัยด้านยา ในโรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข</p>
ข่าวสด คมชัดลึก (3 ก.ค.59)	<p><b>สธ.จัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยา</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงข้อเรียกร้องให้ปรับสูตรยาและเพิกถอนทะเบียนยาปฏิชีวนะหรือยาต้านแบคทีเรียกว่า 40-50 ตำรับ รวมกว่า 100 ทะเบียนยา ว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาทบทวนตำรับยาแผนปัจจุบันของมนุษย์ของ ออย. ได้พิจารณายาปฏิชีวนะแต่ละตัวที่มีข้อเรียกร้องแล้ว แต่ขณะนี้ สธ. กำลังแก้ปัญหาเรื่องเชื้อดื้อยาในภาพใหญ่ระดับประเทศ โดยจัดทำร่างยุทธศาสตร์เชื้อดื้อยาด้านจุลชีพ พ.ศ.2560-2564 (Antimicrobial resistance: AMR) ซึ่ง นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ได้เห็นชอบร่างดังกล่าวแล้ว อยู่ระหว่างการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เป็นยุทธศาสตร์ระดับประเทศที่ต้องขับเคลื่อนพร้อมกันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยข้อเสนอเรื่องการปรับสูตร การยกระดับ และการเพิกถอนทะเบียนยาปฏิชีวนะ ถือเป็นส่วนหนึ่งในร่างยุทธศาสตร์ จึงต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกัน</p>
คมชัดลึก คอลัมน์: หลากมิติเวทีทัศน์ (3 ก.ค.59)	<p><b>ระบบปฏิรูปสุขภาพ</b></p> <p>-เสนอสรุป การอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพไทยในยุคปฏิรูป”</p> <p>-ดร.เดชารัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สะท้อนว่า ระบบสุขภาพในอนาคตน่าเป็นห่วงเรื่องภาระต้นทุน โดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ฉะนั้นการลงทุนสร้างเสริมสุขภาพควรเริ่มตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งเงินส่วนใหญ่ในการทำงานด้านนี้อยู่ที่ สสส. แต่ประมาณ 10% ที่เหลืออยู่ที่ระบบราชการ ทั้งกระทรวงสาธารณสุขและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องให้มีการใช้ในการกิจส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น</p> <p>ขณะที่ วิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ ผอ.มูลนิธิชีววิถี มองว่า การใช้มาตรการภาษีเฉพาะ หรือภาษีบาปในประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สามารถนำไปสู่มาตรการปฏิรูปการจัดการปัญหาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมได้อย่างชัดเจน</p> <p>กลไกการปฏิรูประบบสุขภาพในแบบสสส. หรือกลไกการทำงานของภาคประชาสังคม มีความจำเป็นสำหรับการปฏิรูปประเทศคู่ขนานไปกับการดำเนินการของรัฐ ขณะที่ สสส.ต้องปรับปรุงตัวเองและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากยิ่งขึ้นไปอีก เช่น เปิดโอกาสให้หลายฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการขับเคลื่อน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมในระบบสุขภาพ</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p><b>ความร่วมมือสาธารณสุขไทย-ภูฏาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวภายหลังนำคณะผู้บริหาร สธ. พร้อมด้วย ศ.คลินิก นพ.อุดม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (2ก.ค.59)</p>	<p>คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าพบหารือกับรมว.สธ.ภูฐาน และคณะ ว่า ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้มีการทบทวนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่าง 2 ประเทศฉบับเดิม โดยข้อตกลงฉบับใหม่จะร่วมมือกันพัฒนาใน 4 สาขา ได้แก่ การสร้างศักยภาพในการป้องกันโรคติดต่อ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การพัฒนากำลังคนด้านสาธารณสุข และการพัฒนาการแพทย์พื้นบ้าน โดยจะกำหนดผู้ประสานงานหลักในแต่ละสาขา เพื่อทบทวนและปรับแก้ข้อตกลงความร่วมมือและจัดทำแผนปฏิบัติการให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 โดยจะเชิญ รมว.สธ.ภูฐาน มาลงนามที่ประเทศไทย</p> <p>นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า อธิการบดี ม.มหิดล มีความยินดีสานต่อความร่วมมือด้านการศึกษาในสาขาการแพทย์และการสาธารณสุขระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อสนับสนุนการสร้างศักยภาพในการดำเนินงานด้านการสร้างหลักประกันสุขภาพของประเทศภูฐาน โดยคาดว่า ในปี 2560 จะสามารถให้ทุนการศึกษาด้านการประเมินความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์แก่บุคลากรภูฐาน เพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยมหิดลอย่างละ 1 ทุน</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ (4ก.ค.59)</p>	<p><b>ปัญหาการบาดเจ็บจากการจราจร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัด สธ. และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการป้องกันและลดการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน จ.หนองบัวลำภู</p>
<p>เดลินิวส์ (4ก.ค.59)</p>	<p><b>ท้องถิ่นถูกตัดงบดำเนินงาน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา ในฐานะตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เข้าพบนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พร้อมตัวแทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และตัวแทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เพื่อรายงานปัญหาและผลกระทบจากการถูกตัดงบประมาณปี 2560 จำนวน 2.2 หมื่นล้านบาท ซึ่งมีความสำคัญในการดำเนินงานใน 9 ภารกิจหลัก เช่น งบซ่อมแซมถนน จำนวน 1.2 หมื่นล้านบาท เงินอุดหนุน อสม. เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบล งบอุดหนุนการพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น ซึ่งถ้าไม่เตรียมการแก้ปัญหาจะเกิดผลกระทบกับภารกิจที่ส่วนกลางถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่น</p> <p>ด้าน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงกับตัวแทน 3 สมาคมว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายดึงภารกิจที่ถ่ายโอนไปกลับมาไว้ที่ส่วนกลาง ขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะแก้ปัญหาทางที่ถูกตัดอย่างไร และเร็ว ๆ นี้อาจมีคำสั่งให้หน่วยงานในภูมิภาคไปร่วมบูรณาการกัน</p>
<p>มติชนออนไลน์ (3 ก.ค.59)</p>	<p><b>ร้องเรียนโครงการสร้างตึก 7 ชั้น รพ.ศูนย์ตรัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าฯตรัง ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่มีผู้ร้องเรียนต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ว่า รพ.ตรังประกวดราคาก่อสร้างตึกไม่โปร่งใส ได้ตรวจสอบพบว่า เป็นการก่อสร้างอาคารอำนวยการ ผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน เป็นอาคาร 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 23,765 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร ทำสัญญาจ้างเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2555 โดยนายธีระยุทธ เอี่ยมตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังในสมัยนั้น กับบริษัท เจริญชัย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด ใวงเงิน 417,282,124.03 บาท เป็นบผูกพัน พ.ศ.2555-2559 ดำเนินการก่อสร้างและเบิกจ่ายงานงวดที่ 1 แล้วเป็นเงิน 16,726,320 บาท คงเหลืองบประมาณ 400,555,804.03 บาท หลังจากนั้นมีปัญหาความล่าช้าในการก่อสร้างและได้ยกเลิกสัญญาไป และได้ประกวดราคาจ้างในส่วนที่เหลือ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในราคากลาง 404,216.000 บาท ซึ่งไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา จึงขอปรับราคากลางเป็น 408,414,000 บาท เพื่อประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 2 แต่รพ.ตรังกลับขอจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ โดยเชิญชวนผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งแรก 10 ราย และผู้มีอาชีพรับจ้างก่อสร้างที่เคยทำงานก่อสร้างอาคารต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 3 ราย มาเสนอราคาแข่งขัน โดยใช้ราคากลาง 408,150,000 บาท พร้อมทั้งเสนอขอให้ตนอนุมัติจ้างโดยวิธีพิเศษ</p> <p>ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ได้สั่งการในบันทึกข้อความของรพ.ตรังว่า การเปลี่ยนวิธีจัดจ้างจากวิธี e-bidding เป็นวิธีพิเศษ และเปลี่ยนแปลงราคากลางสูงขึ้น ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เพื่อป้องกันการร้องเรียนเรื่องความไม่โปร่งใสในกระบวนการจัดจ้าง จึงขอให้ทบทวนการจัดจ้างใหม่ โดยควรดำเนินการวิธี e-bidding ก่อน และในวันที่ 29 มิถุนายน ได้เรียก นพ.ทศพร เหลืองดิลก นพ.สสจ.ตรัง พญ.จิวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรัง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง คลังจังหวัดตรัง ตรวจสอบภายในจังหวัด หน.งานพัสดุ รพ.ตรัง ร่วมปรึกษาหารือ ซึ่งต่อมารพ.ได้เชิญผู้รับเหมามาคุยต่อราคา สรุปตกลงในราคา 404,216.000 บาท โดยนำวิธี e-bidding มาใช้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คุณหมอขอบอก (2ก.ค.59)</p>	<p><b>โรคเอดส์</b></p> <p>-เสนอบทความ “ตรวจเอดส์เอง” ลดแพร่เชื้อโดยไม่ตั้งใจ ว่า กรมควบคุมโรค ร่วมกับสภากาชาดไทย มีแนวคิดในการแก้ไขเปรียบให้คนไทย โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสามารถตรวจหาเชื้อเอชไอวีได้เองที่บ้าน  อย่างไรก็ตาม ต้องมีการสอน หรือทำคู่มือการใช้และการอ่านค่าให้ด้วย รวมถึงมีระบบในการประสานกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อช่วยเหลือประสานงานผ่านระบบไอที แต่สุดท้ายแล้วควรมาตรวจเลือดที่สถานพยาบาลเพื่อยืนยันผลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง</p> <p>สำหรับข้อกังวลเรื่อง “ชยะติดเชื้อ” พญ.นิตยา ภานุภาค พึ่งพาพงศ์ หัวหน้าหน่วยป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ระบุว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการเตรียมความพร้อมรับมืออยู่แล้ว ด้วยการให้ “ผงฆ่าเชื้อ” ไปด้วย หลังทำการตรวจหาเชื้อด้วยตัวเองเสร็จ แค่นี้ผงฆ่าเชื้อที่ไว้ข้ามคืน จะสามารถทิ้งด้วยวิธีการเหมือนชยะทั่วไปได้</p>
<p>บ้านเมือง(2ก.ค.59)</p> <p>ผู้จัดการสุดสัปดาห์360 องศา(2ก.ค.59)</p> <p>ไทยโพสต์ (4 ก.ค.59)</p>	<p><b>ไวรัสซิกา</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานโอลิมปิกไทย กล่าวว่า ขณะนี้ได้นักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 50 คน ได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกรมควบคุมโรคบรรยายความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการติดเชื้อไข้เหลือง และการฉีดวัคซีนป้องกันไข้เหลืองและไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันโรค อาทิ ยากันยุง มุ้งโพลีเอสเตอร์ หน้ากากอนามัย ถุงยางอนามัย และคู่มือคำแนะนำ แผ่นพับต่างๆ เรื่องโรคซิกาและโรคติดต่ออื่นๆ</p> <p>-เสนอบทความ ความวิตกกังวล “ไวรัสซิกา” ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่บราซิล ในวันที่ 5-21 สิงหาคมนี้ ฝ่ายการแพทย์และฝ่ายจัดการแข่งขันโอลิมปิกกรีโอเกมส์ คณะทำงานของประธานาธิบดี ดิลมา รุสเซฟฟ์ แห่งบราซิล หรือประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ IOC หรือสมัชชาสมาคมโอลิมปิกแห่งชาติ รวมถึงองค์การอนามัยโลก ให้ความเห็นไปในทิศทางคล้ายๆ กัน คือ “นักกีฬาทุกคนสบายใจได้ หากไม่ใช่ผู้หญิงตั้งครรภ์ ย่อมไม่มีความเสี่ยง”</p> <p>สำหรับประเทศไทย ในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เตรียมแผนการจัดการจัดอบรมให้คำแนะนำแก่นักกีฬาไทยชุดโอลิมปิก ทั้งเรื่องสารต้องห้าม, ไข้เหลือง, ไวรัสซิกา ที่โรงแรมเดอะแกรนด์โทรวิง ไว้แล้ว</p> <p>ขณะที่ นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เร่งรัดให้ดำเนินการส่งตัวนักกีฬาไปแข่งขันโอลิมปิกตามมาตรฐานสากล เช่น มีการตรวจร่างกายก่อนเดินทาง ระหว่างที่อยู่ในรีโอเดจาเนโร จะต้องมีการตรวจดูแลตัวเอง อาทิ การทายาป้องกันยุง ป้องกันไม่ให้ยุงกัด หลังจากกลับมาถึงประเทศไทย ต้องตรวจร่างกายและติดตามต่อเนื่องไปสักระยะ โดยเฉพาะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ผู้หญิง</p> <p>-เสนอข่าว โดมิกอส มาลู รัฐมนตรีสาธารณสุขกินีบิสเซา แถลงยืนยันเมื่อวันเสาร์ว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสซิกาในประเทศ 3 รายแรก โดยผู้ติดเชื้อทั้งหมดพบที่หมู่เกาะโบจากอส ที่มีทั้งหมด 88 เกาะ แต่เป็นเกาะที่มีคนอาศัยอยู่ 23 เกาะ แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดว่าพบผู้ติดเชื้อที่เกาะใด และติดเชื้อได้อย่างไร</p>
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ (3 ก.ค.59)</p>	<p><b>ไข้เลือดออก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 พบผู้ป่วยแล้ว 1,765 ราย แยกเป็น นครราชสีมา 591 ราย เสียชีวิต 1 ราย, บุรีรัมย์ 307 ราย เสียชีวิต 2 ราย, ชัยภูมิ 203 ราย และสุรินทร์ 664 ราย โดยจังหวัดสุรินทร์พบว่าผู้ป่วยที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกมากที่สุด คาดว่าเป็นเพราะมีพื้นที่ป่าตามแนวชายแดนมาก จึงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ในช่วงระยะนี้ได้เป็นอย่างดี</p> <p>โดยขณะนี้สคร.ที่ 9 ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกพื้นที่ ให้ลงพื้นที่ตรวจร่างกายให้ชาวบ้าน และเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคไข้เลือดออกอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะตามสถานศึกษาทุกแห่ง ได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปแจกจ่ายทรายอะเบท และส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นควันกำจัดยุงลายให้กับตามโรงเรียนต่าง ๆ แล้ว</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ (2ก.ค.59)</p>	<p><b>โรคมือเท้าปาก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ จักสาร ผอ.โรงเรียนวัดสระแก้ว อ.เมือง จ.นครราชสีมาประกาศให้นักเรียนอนุบาลหยุดเรียน 3 วัน เพื่อทำความสะอาดอาคารสถานที่อุปกรณ์การเรียนรวมทั้งของเล่นเด็ก หลังช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาพบเด็กป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก 9 ราย และเชิญเจ้าหน้าที่จากศูนย์กาชาดที่ 4 นครราชสีมา มาให้คำแนะนำในการทำความสะอาด วิธีป้องกันการระบาดอย่างถูกวิธี ซึ่งหากในวันจันทร์หน้าพบว่ายังมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก อาจจะมีการประกาศหยุดเรียนในชั้นประถมเพิ่มเติมต่อไป</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
บ้านเมือง แนวนหน้า (4 ก.ค.59)	<p>ขณะที่สถานการณ์โดยรวม นพ.ธีระวัฒน์ วลัยเสถียร ผอ.สคร.ที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า ใน จ.นครราชสีมา มีรายงานพบผู้ป่วยในโรงเรียนหลายแห่ง ภาพรวมในพื้นที่อีสานล่าง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 28 มิ.ย. พบผู้ป่วยสะสม 1,591 ราย แยกเป็น นครราชสีมา 865 ราย บุรีรัมย์ 241 ราย สุรินทร์ 256 ราย ชัยภูมิ 229 ราย ฝากถึงครู ผู้ปกครองหากพบเด็กมีอาการซึม อ่อนแรง ชักกระตุก เดินเซ หอบ อาเจียน ให้รีบไปพบแพทย์ หากพบผู้ป่วยให้แยก ออกไม่สัมผัสกับคนอื่น ล้างมือบ่อย ๆ หมั่นทำความสะอาดของเล่นสิ่งแวดล้อมทุกวันโดยใช้สบู่ ผงซักฟอก หรือน้ำยา ล้างทำความสะอาดทั่วไป และควรสอนให้เด็กใช้ช้อนกลาง และล้างมือก่อนรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการระบาด</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เตือนให้ระวังโรคมือเท้าปาก เผยพบผู้ป่วย ทั่วประเทศแล้ว 20,777 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยภาคเหนือมีอัตราป่วยสูงสุด ปัจจัยที่ส่งเสริมการระบาดส่วนหนึ่งมา  จากการละเลยการ ล้างมือ ประกอบฝนตกชุก เชื้อโรคเจริญเติบโตได้ดี จึงกำชับสสจ.ทั่วประเทศ  รณรงค์ร่วมกับศูนย์  พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่ ดำเนินมาตรการป้องกันโรคตามแนวทางของกรมควบคุมโรคอย่าง  เคร่งครัดและต่อเนื่อง ฝากครู ผู้ปกครอง ฝึกระวังเด็ก ให้รักษาความสะอาดร่างกาย หมั่นล้างมือฟอกสบู่บ่อยๆ  โดยเฉพาะหลังการขับถ่ายและก่อนรับประทานอาหาร รวมทั้งใช้ช้อนกลางและไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ (2ก.ค.59)	<p><b>บุกจับสปาหูกกลางห้างดัง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล  รัญญาวินิชกุล นพ.สสจ.เชียงใหม่ พร้อมทีมงาน  เข้าตรวจสอบสปาหูก เทียนอุ๋หู่ ภูมิปัญญา  รักษาโรคหูก จมูกและคอ ตั้งอยู่ชั้นล่างของลานกิจกรรม ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ซึ่งมีการ  โฆษณาเกินจริง ว่า เป็นศาสตร์บำบัดแก้แก่ของชนเผ่าอินเดียดั้ง โดยนำเทียนขี้ผึ้งผสมสมุนไพร และน้ำมันหอม  ระเหย มีแกนกลางที่กลวง ต่อเชื่อมเข้าไปในรูหู แล้วจุดให้เกิดควันและความร้อนอ่อนๆ ผ่านเข้าไปในช่องหู สามารถ  บำบัดโรคต่างๆ ได้นานาชนิด</p> <p>-นายอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบพบว่า ยัง  ไม่มีการเปิดเป็นร้านทำสปา แต่เปิดบุธโฆษณาก่อนเปิดร้าน เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า โฆษณาสินค้าหรือบริการ  โดยใช้ข้อความที่มีลักษณะเป็นการยั่วยุชักจูงใจจริง อันยากแก่การพิสูจน์ จากนั้นจะทำการตรวจสอบสิ่งของและ  อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำสปา เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนอื่นๆ ของกฎหมายต่อไป</p>
ข่าวสด(2ก.ค.59)	<p><b>จับหมามู๋เม็ด</b></p> <p>-เสนอข่าว สก.กำแพงแสน จ.นครปฐม นำกำลังตรวจค้นบ้านเลขที่ 100 ม.4 ต.กำแพงแสน หลัง อย. กก.4 บก.ป  คบ. รับแจ้งเบาะแสว่าเป็นแหล่งผลิตยาอันตราย ตรวจสอบพบ นายธนโชติ ธรรมชาติ อายุ 31 ปี นักวิจัยคณะ  เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน พร้อมหมามู๋เม็ด 4 ถุง น้ำหนักเม็ด หมามู๋ยบด 40 กระสอบ  น้ำหนัก 25 กิโลกรัม แคปซูลเปล่า 50,000 แคปซูล และเครื่องบด ก่อนจะดำเนินการตรวจสอบว่าผิดพ.ร.บ.ยาฯ  หรือไม่ต่อไป</p>
แนวนหน้า มติชน (2ก.ค.59)	<p><b>แม่แจ้งจับกรณีลูกกินหมามู๋ตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ไอลยอรอินท์ อุดลวิบูล อายุ 48 ปี มารดาของ น.ส.ศตพร หรือน้องมิลด์ อายุ 21 ปี ซึ่งเสียชีวิต  ภายหลังรับประทานผลิตภัณฑ์หมามู๋อินเดียสกัด ชนิดแคปซูล ยี่ห้อหนึ่ง เดินทางเข้าพบ พ.ต.ท.ธราดล เหมพัฒน์  รองผกก.(สอบสวน) กก.6 บก.ป. เพื่อร้องทุกข์ให้สอบสวนดำเนินคดีบริษัทเอกชนที่เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์  ดังกล่าว ในความผิดตามพ.ร.บ.อาหาร และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง และขอให้สอบสวนหาผู้ที่เผยแพร่ภาพน.ส.ศตพร  ขณะที่เสียชีวิตแล้วในสภาพเปลือย หลังจากศพถูกส่งไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่รพ.รามธิบดี เพื่อดำเนินคดี  ตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์</p>
ไทยโพสต์ ผู้จัดการรายวัน (4ก.ค.59)	<p><b>กินเห็ดพิษ</b></p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาล ต.ลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ได้นำนางฉลวย ทิพย์ศรีบุตร อายุ 55 ปี  และนายอุกฤษฏ์ ทิพย์ศรีบุตร อายุ 33 ปี สองแม่ลูก ส่งรพ.เกาะคา หลังเก็บเห็ดที่บริเวณมุลสัตว์ เรียกว่า "เห็ด  ชั่วควาย" ซึ่งเป็นเห็ดพิษ มีลักษณะคล้ายกับเห็ดแพดที่กินได้ นำมาแกงกินเป็นอาหารเย็น</p> <p>นพ.ศิริชัย ภัทรนุธาพร นพ.สสจ.ลำปาง กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนจะมีเห็ดออกมาจำนวนมาก เห็ดป่าที่ไม่รู้จัก  หรือมีสีส้มฉูดฉาด ไม่ควรนำมารับประทาน เพราะอาจจะเป็นเห็ดที่มีพิษ ซึ่งหลังจากรับประทานไปแล้วประมาณ 1  ชั่วโมงเป็นต้นไป จะมีอาการคลื่นไส้ เวียนหัว อาเจียน แขนขาอ่อนแรง หากเกิดอาการดังกล่าวให้รีบมาพบแพทย์โดย ด่วนเพื่อจะได้ทำการรักษา ซึ่งถ้ามาช้าอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คมชัดลึก (2ก.ค.59)</p>	<p><b>ยาลดความอ้วน</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการ ออย. กล่าวถึงกรณีสาวญี่ปุ่นซื้อยาลดความอ้วนจากตัวแทนจำหน่ายของรพ.ในกรุงเทพฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ว่า ประเทศไทยเคยได้รับหนังสือจากสถานทูตรัสเซียแจ้งว่ามีคนของรัสเซียซื้อยาผ่านอินเทอร์เน็ตจากประเทศไทย และสอบถามว่าเป็นยาที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง มีความปลอดภัยหรือไม่ด้วย ทั้งนี้ ยืนยันว่า พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 กำหนดชัดเจนว่าต้องไม่ขายภายนอกสถานที่ตามใบอนุญาต และยาไม่ใช่สินค้าทั่วไป การซื้อจึงต้องได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้ปฏิบัติวิชาชีพโดยตรง</p> <p>ในสหรัฐอเมริกามีปัญหาเช่นกัน เช่น อนาคตอลิค สเตียร์รอยด์ ซึ่งเป็นยาเร่งกล้ามเนื้อที่นักกีฬาหรือนักเพาะกล้ามนิยมใช้ สหรัฐถือเป็นยาต้องห้าม ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ทำให้วัยรุ่นสั่งซื้อทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งหน่วยปราบปรามยาเสพติดสหรัฐสืบสวนติดตามเรื่องนี้ พบว่า มีการสั่งซื้อยาดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ตและส่งผ่านทางไปรษณีย์มาจากประเทศไทย ซึ่งมีทั้งที่ส่งจากไทยโดยตรงและมีประเทศไทยเป็นทางผ่าน ซึ่งยานี้ในประเทศไทยถือเป็นยาควบคุมพิเศษ ร้านขายยาสามารถสั่งมาอยู่ในความครอบครองได้ แต่ผู้ซื้อต้องมีใบสั่งแพทย์</p>
<p>ฐานเศรษฐกิจ (3 ก.ค.59)</p>	<p><b>กสทช. คุ่มเข้มการโฆษณา</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสาวสุกัญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีข่าวของผู้บริโภคที่ตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อโฆษณาอาหารและยา โดยเฉพาะผู้หญิงที่ต้องการผอม ขาว สวย หลงเชื่อกินยาเหล่านี้จนกระทั่งเสียชีวิต 2 ราย ดังนั้น กสทช. ยังต้องคุมเข้มการโฆษณาเหล่านี้ในวิทยุและโทรทัศน์ให้มาก เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคตกเป็นเหยื่อจากการโฆษณาผิดกฎหมายเหล่านี้ล่าสุดได้ออกคำสั่งทางปกครองให้ระงับการออกอากาศโฆษณาและรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก ออย. หากฝ่าฝืนยังคงออกอากาศจะถูกปรับเป็นเงินที่สูงมาก</p>
<p>ข่าวสด บ้านเมือง (4 ก.ค.59)</p>	<p><b>แปรรูป/ลุงน้ำยาล้างไต</b></p> <p>-เสนอข่าว นายธนพล ดอกแก้ว ประธานชมรมเพื่อนโรคไตแห่งประเทศไทย กล่าวถึงนวัตกรรมการแปรรูปลุงน้ำยาล้างไตเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและกำลังได้รับความสนใจขณะนี้ ว่า ชมรมเพื่อนโรคไตฯ ได้สนับสนุนให้ริเริ่มและผลักดันมาตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากเป็นพลาสติกเกรดเอคุณภาพสูง โดยนวัตกรรมจากลุงน้ำยาล้างไตที่ต่อยอดและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ กระเป๋าล้างไต กระเป๋าใส่ของเพื่อจ่ายตลาด ผ้ากันเปื้อน เสื้อกันฝน แผ่นปูเตียงกันเปื้อนใช้กับผู้ป่วย ชุดออกกำลังกาย ชุดกันฝน และดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น ที่ทำและเห็นผลมากคือที่ รพ.สมเด็จพระยุพราช เลิงนกทา จ.ยโสธร นอกจากนี้ ยังมีจำหน่ายที่ รพ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ผู้ป่วยโรคไตที่สนใจเข้าฝึกอบรมผลิตนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จากลุงน้ำยาล้างไต และผู้ที่สนใจสั่งซื้อ ติดต่อได้ที่ โทร.08-3833-3096</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยรัฐ (3 ก.ค.59)</p>	<p><b>6 หน่วยงานร่วมดูแลเด็กพิการ</b></p> <p>-เสนอข่าว ที่ สพฐ. ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 6 องค์กร ได้แก่ ยูนิเซฟ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คณะกรรมการสเปเชียล โอลิมปิกแห่งประเทศไทย และ สพฐ. เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพเด็กพิการในชุมชนทั่วประเทศ จะมีการตรวจสอบสุขภาพเด็กพิการในศูนย์การศึกษาพิเศษ 8 จังหวัดนำร่อง ได้แก่ พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน จันทบุรี ลพบุรี นครราชสีมา อุตรดิตถ์ ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี จากนั้นจะขยายทั่วประเทศ</p> <p>-ด้าน พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผอ.สถาบันราชานุกูล กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2556 พบเด็กพิการมีปัญหาสุขภาพมากกว่าคนทั่วไป ความร่วมมือครั้งนี้จะทำให้เด็กพิการได้รับการตรวจสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นระบบ โดยยูนิเซฟจะสนับสนุนงบประมาณและวิชาการในปี 2559-2560</p>
<p>บ้านเมือง(2ก.ค.59)</p>	<p><b>โรงงานผลิตยา อภ.</b></p> <p>-เสนอบทความ องค์การเภสัชกรรมพาสื่อทัวร์โรงงานผลิตยารังสิต 1 โชว์ศักยภาพการผลิตด้วยวิทยาการเทคโนโลยีชั้นนำ ดำเนินการผลิตตามหลักมาตรฐานคุณภาพระดับสากล รองรับความต้องการยาที่เพิ่มปริมาณขึ้น ให้ผู้ป่วยได้เข้าการรักษาอย่างทั่วถึง รวมทั้งสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ด้านยาของประเทศไทยและอาเซียน</p>
<p>แนวหน้า(2ก.ค.59)</p>	<p><b>พบ 5 บุคคลในภาพความทรงจำ</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. แถลงว่า ตามที่วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2559 ในโครงการตามหาบุคคลในภาพแห่งความทรงจำ ขณะที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจทั่วทุกภูมิภาค ขณะนี้ได้พบบุคคลในภาพทั้ง 5</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ภาพแล้ว โดยภาพที่ 5 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 คือ น.ส.พิมพ์กานต์ เอื้อการย์กุล อายุ 28 ปี เป็นพนักงานบริการงานสาธารณสุขต่างชาติ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจะนำบุคคลในภาพทั้ง 5 คน มาถ่ายทอดความประทับใจในวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คมชัดลึก (4 ก.ค.59)	<p><b>ความช่วยเหลือ "น้องหนูนา" ป่วยมะเร็ง</b></p> <p>-เสนอข่าว น.ส.ศศิณา พิมพ์แพง หรือ "น้องหนูนา" วัย 18 ปี นักเรียนชั้น ม.4 รร.มหาชัยวิทยาคม อ.ปลาปาก จ.นครพนม ป่วยด้วยโรคมะเร็งเนื้อเยื่อระยะที่ 3 ส่งผลให้ก้อนเนื้อลุกลามไหลซว น้ำหนักกว่า 1 กิโลกรัม ครอบครัวยังมีฐานะยากจน ไม่มีเงินรักษา</p> <p>ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม น.ส.ศศิณามีอาการปวดแผล ก่อนจะมีเลือดไหลออกมา ญาติได้ส่งรักษาที่ รพ.ปลาปาก แต่แพทย์ไม่สามารถหยุดเลือดได้ ทำให้ความดันลดต่ำลง จึงต้องเร่งส่งรักษาที่รพ.นครพนม ซึ่งขณะนี้ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้น้ำเกลืออยู่ตลอดเวลา ขณะนี้มีผู้บริจาคเงินช่วยเหลือแล้วกว่า 6 หมื่นบาท สำหรับผู้ใจบุญที่ต้องการช่วยเหลือ น.ส.ศศิณา สามารถติดต่อได้ที่ 08-0093-8360</p>
สยามรัฐ	<p><b>ปัญหาขยะท้องถิ่น</b></p> <p>-เสนอข่าว นายเดชรัฐ สิมศิริ ผวจ.ตรัง เผยว่า จ.ตรังกำหนดเป้าหมายการลดขยะของจังหวัด ปี 2559 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดขยะลง 30% จากขยะที่มีอยู่เดิม โดยนำวิธีการลดขยะจากเทศบาล.น.ต.ล่อง อ.เมือง จ.ตรัง มาถอดบทเรียน เพื่อนำมาจัดทำเป็นคู่มือเสนอแนะไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากนั้นให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ตรัง สสจ.ตรัง ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดทำคู่มือดังกล่าว แจกจ่ายไปยังส่วนท้องถิ่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย และจัดรณรงค์</p>
ไทยโพสต์	<p><b>ผู้นำเข้าเข้มงวดสารพิษตกค้างสินค้าเกษตร</b></p> <p>-เสนอข่าว นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้หลายประเทศเข้มงวดการนำเข้าสินค้าเกษตรจากทั่วโลกมากขึ้น โดยล่าสุด แคนาดา และสหรัฐได้ออกประกาศกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง (MRL) ของสารกำจัดศัตรูพืชในสินค้าเกษตร ซึ่งสูงกว่าค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้างในระดับสากล ที่กำหนดโดยคณะกรรมการโครงการมาตรฐานอาหาร (CODEX) ส่งผลให้ผู้ส่งออกสินค้าเกษตรจากไทยมีภาระสูงขึ้นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนด อย่างไรก็ตาม หากมองในแง่ดีผู้ผลิต และผู้ส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ควรผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่ประเทศผู้นำเข้ากำหนด เพื่อพัฒนาตนเองให้ไปสู่มาตรฐานระดับโลก ซึ่งเชื่อว่า ผู้ผลิตและผู้ส่งออกรายใหญ่ มีมาตรฐานในกระบวนการผลิตอยู่แล้ว ไม่น่าจะได้รับผลกระทบ แต่รายเล็กได้รับผลกระทบแน่นอน เพราะต้องลงทุนปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตใหม่</p>